

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, GRDP tăng 11,12%, giá trị sản xuất tăng 13,15% so với năm 2016, là năm thứ hai liên tiếp kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng 2 con số và là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng...

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt và tạo điều kiện để ngành Xây dựng tham mưu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trong đó, hệ thống văn bản hướng dẫn quản lý xây dựng của tỉnh đã được đổi mới

thiện theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên đáng kể, nhiều đồ án quy hoạch có vai trò quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã và đang được triển khai thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 1 đô thị loại I là thành phố Thái Bình, 5 đô thị loại IV và 9 đô thị loại V... Về lĩnh vực cấp, thoát nước đô thị, tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 dự án cấp, thoát nước đồng bộ bằng nguồn vốn ODA Phần Lan tại 4 thị trấn với tổng đầu tư 111,8 tỷ đồng; dự án cải tạo và thoát nước thành phố Thái Bình có tổng mức đầu tư 10 triệu Euro, bằng nguồn vốn ODA của Na Uy. Về nước sạch nông thôn, đến nay toàn tỉnh có 31 doanh nghiệp đầu tư, vận hành, vận hành 57 công trình với tổng công suất 270.160m<sup>3</sup>/ngày đêm; 100% xã được cấp nước sạch...

Thay mặt Đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Bộ Xây dựng kiến nghị với Chính phủ bổ sung thành phố Thái Bình thành đô thị loại I vào quy hoạch hệ thống đô thị Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020; quan tâm bố trí nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho

người có công. Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tình công nhận các hạng mục đô thị loại V theo chương trình phát triển đô thị của tỉnh đã được phê duyệt; tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách hỗ trợ trong chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng để cải tạo, nâng cấp các chung cư xuống cấp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh tiếp cận các nguồn vốn trong các chương trình về cấp nước, xử lý nước thải, rác thải, nâng cấp các khu đô thị, thí điểm xây dựng đô thị thông minh; giới thiệu cho tỉnh các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước để nước đồng bộ bằng nguồn vốn ODA Phần Lan tại 4 thị trấn với tổng đầu tư 111,8 tỷ đồng; kinh doanh vật liệu xây dựng công nghệ mới, thiết bị xây dựng, tư vấn lập quy hoạch...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Thái Bình trong năm 2017. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhất trí chủ trương, tập trung đưa thành phố Thái Bình thành đô thị loại I vào quy hoạch hệ thống đô thị Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020; đồng thời cam kết sau buổi làm việc này sẽ có văn bản cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Đối với những đề xuất, kiến nghị khác của tỉnh, đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao các đơn vị phối hợp với tỉnh Thái Bình thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Sáng ngày 30/3, UBND tỉnh làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc đầu tư xây dựng công trình Bưu điện thành phố Thái Bình và các địa phương. Đồng chí nhấn mạnh việc xây dựng công trình Bưu điện thành phố Thái Bình có ý nghĩa quan trọng, tạo cảnh quan và là điểm nhấn trong quy hoạch thành phố Thái Bình theo các tiêu chí của đô thị loại I. Đồng thời, khẳng định tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để ngành Bưu điện triển khai các kế hoạch dự án. UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh đẩy nhanh các thủ tục hành chính và sớm tiến hành xây dựng mới tòa nhà Bưu điện thành phố Thái Bình trong năm 2019, bảo đảm mỹ quan, hiện đại, công năng sử dụng lâu dài, tạo cảnh quan và là điểm nhấn của thành phố. Ngày trong tháng 4/2018, UBND tỉnh sẽ làm việc với Viễn thông Thái Bình để cùng phối hợp với ngành Bưu điện xây dựng lộ trình thiết kế hợp khối với kiến trúc công trình Bưu điện trung tâm thành phố. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với một số kiến nghị, đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, giao cho Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành phối hợp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, thẩm quyền của chính quyền địa phương và điều lệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết đơn vị đang tập trung các nguồn vốn, phấn đấu đến năm 2020 sẽ đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất các công trình bưu điện trên địa bàn cả nước, trong đó có tỉnh Thái Bình. Sau khi được các cấp có thẩm quyền thông qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành xây dựng tòa nhà Bưu điện thành phố Thái Bình theo hướng hiện đại, phù hợp với quy hoạch và kiến trúc của đô thị hiện đại.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố Thái Bình trong thời gian qua. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những thiện chí, nỗ lực

của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc đầu tư xây dựng công trình Bưu điện thành phố Thái Bình và các địa phương. Đồng chí nhấn mạnh việc xây dựng công trình Bưu điện thành phố Thái Bình có ý nghĩa quan trọng, tạo cảnh quan và là điểm nhấn trong quy hoạch thành phố Thái Bình theo các tiêu chí của đô thị loại I. Đồng thời, khẳng định tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để ngành Bưu điện triển khai các kế hoạch dự án. UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh đẩy nhanh các thủ tục hành chính và sớm tiến hành xây dựng mới tòa nhà Bưu điện thành phố Thái Bình trong năm 2019, bảo đảm mỹ quan, hiện đại, công năng sử dụng lâu dài, tạo cảnh quan và là điểm nhấn của thành phố. Ngày trong tháng 4/2018, UBND tỉnh sẽ làm việc với Viễn thông Thái Bình để cùng phối hợp với ngành Bưu điện xây dựng lộ trình thiết kế hợp khối với kiến trúc công trình Bưu điện trung tâm thành phố. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với một số kiến nghị, đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, giao cho Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành phối hợp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, thẩm quyền của chính quyền địa phương và điều lệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết đơn vị đang tập trung các nguồn vốn, phấn đấu đến năm 2020 sẽ đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất các công trình bưu điện trên địa bàn cả nước, trong đó có tỉnh Thái Bình. Sau khi được các cấp có thẩm quyền thông qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành xây dựng tòa nhà Bưu điện thành phố Thái Bình theo hướng hiện đại, phù hợp với quy hoạch và kiến trúc của đô thị hiện đại.

**THỐNG NHẤT ĐƠN VỊ LẬP QUY HOẠCH...**

(Tiếp theo trang 1)

Đối với việc giao đơn vị lập quy hoạch, Sở Xây dựng đề xuất giao cho tổ chức (nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư có quyết định chủ trương đầu tư hoặc có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp) tổ chức lập quy hoạch chi tiết quy hoạch chi tiết xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị trình cơ quan nhà nước thẩm định, phê duyệt theo

quy định hiện hành, UBND cấp huyện có trách nhiệm bổ sung, cập nhật nội dung điều chỉnh quy hoạch trên vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chung theo quy định; giao UBND cấp huyện tổ chức lập quy hoạch các khu vực khác trên địa bàn quản lý tuân thủ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND. Đối với việc lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại,

Sở Xây dựng đề xuất hình thức đấu thầu đối với các dự án tại các khu đất Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, Công ty Cổ phần In Thái Bình, khu đất 7.115,6m<sup>2</sup> tại phường Trần Lãm và khu thương mại Hapro; những dự án khác, tùy điều kiện cụ thể UBND tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư bằng hình thức đấu thầu hoặc đấu giá quyền sử dụng đất.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất sơ ý kiến của Bộ Xây dựng về việc giao đơn vị lập quy hoạch các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển đổi từ các dự án thương mại dịch vụ, sẽ không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết các dự án. Đối với việc lựa chọn chủ đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thực hiện theo phương án đấu thầu

đối với khu đất đang trong thời hạn thuê mà doanh nghiệp muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ dịch vụ sang đất ở. Khi đó, doanh nghiệp phải trả lại đất, nhà nước sẽ thực hiện thu hồi và giao cho đơn vị có chức năng quản lý, sau đó lập dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Đối với các khu đất được doanh nghiệp trả lại vô điều kiện, trên cơ sở quy hoạch chi tiết sẽ tổ chức đấu giá giá trị sử dụng của đất theo đúng luật quy định.

**GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN VẬN...**

(Tiếp theo trang 1)

người có công với cách mạng, đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Tham mưu chỉ đạo các thành viên trong Khôi Dân vận tỉnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đồng thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2018; đăng ký, hoàn thành, giữ vững, phát triển các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện chủ trương của tỉnh phấn đấu 100% hộ dân nông thôn

sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ban dân vận các huyện ủy, thành ủy tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, nắm chắc tình hình nhân dân, giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp ở cơ sở. Hướng dẫn khối dân vận cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng pháo, đèn trời; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối

tượng chính sách, người nghèo. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, quản lý nguồn; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ. Chỉ đạo khối dân vận cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng pháo, đèn trời; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo khối dân vận bám sát địa bàn cơ sở; chủ động,

thường xuyên, kịp thời nắm chắc tình hình, tư tưởng đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt việc bầu cử trưởng, phó thôn; vận động nhân dân đấu nổi, sử dụng nước sạch; quan tâm giải quyết vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, đơn đốc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đăng ký và tổ chức thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) trong năm 2018. Các huyện sớm chỉ đạo cơ sở đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về

tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Tổ chức thi điểm đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với nhân dân trên địa bàn ở một số địa phương, đơn vị. Phối hợp triển khai phát động cuộc thi viết về tầm gương điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo do Ban Dân vận Trung ương tổ chức. Tổ chức khảo sát, tuyên truyền, biểu dương các mô hình, điển hình dân vận khéo, tiêu biểu trên địa bàn. Quan tâm, tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc ở cơ sở liên quan đến vấn đề tôn giáo. Quan tâm vấn đề nước sạch cho hộ nghèo...

**PHÁT ĐỘNG THẢ GIỐNG THỦY SẢN...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 30/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động thả giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2018). Các đồng chí: Nguyễn Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tới dự.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngành thủy sản Việt Nam những năm qua. Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của ngành thủy sản Việt Nam, quá trình xây dựng và phát triển lĩnh vực thủy sản của tỉnh cũng đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Năm 2017, sản lượng khai thác thủy sản đạt 74.321 tấn (tăng 7,69% so với năm 2016), giá trị đạt 1.147,2 tỷ đồng (tăng 7,89% so với năm 2016). Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 1.168 tàu cá, tổng công suất máy là 107.995,8CV (tăng 11.125CV so với năm 2016). Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 138.132 tấn (tăng 7,93% so với năm 2016), giá trị đạt 3.072,2 tỷ đồng (tăng 6,94% so với năm 2016). Lĩnh vực chế biến thủy sản đã có bước phát triển khá góp phần thúc đẩy nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển mạnh hơn, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động ở các địa phương ven biển. Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản luôn được chú trọng và đạt kết quả tích cực.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương chủ động rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch trong lĩnh vực thủy sản cho hợp lý, chọn đối tượng nuôi có nhiều lợi thế cạnh tranh, phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường công tác khuyến ngư, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho bà con tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Các huyện ven biển điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được thuê đất để nuôi trồng, chế biến thủy sản; vận động ngư dân khắc phục khó khăn, đầu tư phát triển sản xuất, tích cực bám biển, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất năm 2018.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham gia thả giống thủy sản trên sông Trà Lý (thành phố Thái Bình).

THANH HUYỀN

**HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...**

(Tiếp theo trang 1)

thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu Ủy ban ATGT quốc gia ban hành và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Bộ Giao thông Vận tải tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, nhất là các văn bản có ảnh hưởng lớn đến người dân, doanh nghiệp. Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện đề án đấu giá biển số xe; đề án nâng cao hiệu quả trong quản lý biển số xe ô tô, xe mô tô thuộc sở hữu cá nhân, doanh nghiệp. Các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT quốc gia, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT để nâng cao nhận thức tự giác của người tham gia giao thông. Ban ATGT các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...

**ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN...**

(Tiếp theo trang 1)

tăng đầu mới CDCS ngoài nhà nước từ 79 lên 82, kết nạp 803 đoàn viên.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn huyện Kiến Xương đề ra các nhiệm vụ cụ thể: các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người sử dụng lao động trong thực hiện quy chế dân chủ, phấn đấu hàng năm có 90% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 80% doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; 80% CDCS khởi sản xuất, kinh doanh xây dựng, ký thỏa ước lao động tập thể; có 85% đơn vị doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn, kết nạp 1.500 đoàn viên mới...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn huyện Kiến Xương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.



Các cấp công đoàn huyện Kiến Xương tạo mọi điều kiện cho người lao động trong quá trình làm việc.

**THÔNG BÁO**  
**TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC**

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc  
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng  
Mở thưởng ngày 28 tháng 3 năm 2018  
Số trúng thưởng: 23588

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.  
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH**

**DANH SÁCH**  
**Kết quả hợp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Thái Bình năm 2018**

**I. Nghệ sĩ nhân dân**

TT	Họ và tên	Chức danh, đơn vị công tác	Số phiếu đồng ý	Đạt tỷ lệ %
1	NSƯT Phạm Huy Tầm	Nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình	11/11	100%
2	NSƯT Vũ Ngọc Cải	Giám đốc Nhà hát Chèo Thái Bình	11/11	100%
3	NSƯT Nguyễn Thị Thúy Hiền	Nguyên diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình	11/11	100%
4	NSƯT Đỗ Thị Thu Hiền	Nguyên diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình	11/11	100%
5	NSƯT Tạ Minh Thảo	Nguyên đạo diễn, diễn viên Đoàn Ca múa Kịch Thái Bình	10/11	91%
6	NSƯT Nguyễn Thị Huyền Phin	Phó trưởng Đoàn Ca múa Kịch Thái Bình	10/11	91%
7	NSƯT Nguyễn Văn Bằng	Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Thái Bình	7/11	63%
8	NSƯT Trần Ánh Điện	Trưởng đoàn II, Nhà hát Chèo Thái Bình	6/11	54%

**II. Nghệ sĩ ưu tú**

TT	Họ và tên	Chức danh, đơn vị công tác	Số phiếu đồng ý	Đạt tỷ lệ %
1	NS Nguyễn Mạnh Tuấn	Trưởng phòng Đào tạo, Nhà hát Chèo Thái Bình	11/11	100%
2	NS Nguyễn Thị Kim Thành	Nguyên diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình	11/11	100%
3	NS Phạm Tấn Anh	Trưởng đoàn Ca múa Kịch Thái Bình	10/11	91%
4	NS Nguyễn Thị Thương Huyền	Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Cải lương Thái Bình	10/11	91%
5	NS Nguyễn Minh Dương	Nhạc công, Nhà hát Chèo Thái Bình	10/11	91%
6	NS Nguyễn Thái Dương	Nguyên chỉ huy dàn nhạc Đoàn Ca múa Kịch Thái Bình	7/11	63%
7	NS Trần Văn Hoàng	Nguyên diễn viên Đoàn Cải lương Thái Bình	5/11	45%
8	NS Nguyễn Văn Hà	Phó đoàn I Nhà hát Chèo Thái Bình	4/11	36%
9	NS Bùi Thị Thiện	Diễn viên múa, Đoàn Ca múa Kịch Thái Bình	4/11	36%
10	NS Trần Xuân Trường	Nguyên nhạc công, Nhà hát Chèo Thái Bình	4/11	36%

Hội đồng xét tặng trân trọng thông báo và xin ý kiến nhân dân.

**SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH**